



รายงานผลแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเบตง

Betong Police Station

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรเบตง จังหวัด ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง 	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตก ลังกันไว้แลกกับเงินหรือผลประ โยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถานบริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้องวงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งใน มาไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.เบตง ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ 	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
ผู้กระทำกฎหมายจรรยาจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการอำนวยความสะดวกการจรรยาจรอย่างสม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจรรยาจรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมกรรับสินบนหรือ เรียกรับผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ 	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับชยบุคคลสูญหาย	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
จับทำบันทึกจับกุมไม่มีความรัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงานและทำงานร่วมพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึกจับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับชยบุคคลสูญหาย	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวน	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “พอใช้”

ลงชื่อ



พ.ต.อ.สัญญา ทองสวัสดิ์

ผกก.สภ.เบตง